



บันทึกข้อความ

กองสาธารณสุข เลขที่รับ... 3543

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด ต.บ่อวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 ที่ ขบ๕๑๐๑๒.๒๕/๒๐๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ
 เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

11 ก.ค. 2567

รองนายก อบจ.
4313
19 ก.ค. 2567
เวลา 10.41 น.

รองปลัด อบจ. (1)
5768
18 ก.ค. 2567
เวลา 16.00 น.

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ สสท ว.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้จัดประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ “เรื่อง ก้าวสู่การพัฒนาาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมบริการทางการแพทย์ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” (Step to Development of Primary Care System and Innovation Medical Health Service” Use One ID Card Smart Hospital”) จัดประชุมวิชาการฯ ระดับภาคกลาง ในวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จังหวัดนครนายก

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข “การใช้บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆ รวมทั้งการก้าวสู่สังคมดิจิทัลทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชน

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้ นายสมบัติ วงษ์จันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวข้างต้น และเดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่ออนุญาต

(นายสมบัติ วงษ์จันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด

(นางอังชรา พันพิทยานรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

18 ก.ค. 2567

อนุญาต

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สสทจล อบจ.ชลบุรี
 นางสาวสลิลา อภิรมยานนท์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 1๗-๙๖7

(นางอนรรชวี ศรีเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

17 ก.ค. 2567



สมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๘๘ /๒๐ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๑๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๕๓๐-๒๗๔ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๐-๒๗๔

E-mail: 00748ssong@gmail.com

ที่ สสท ว.๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการประชุมวิชาการสมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒.กำหนดการประชุมวิชาการฯ จำนวน ๕ ชุด

ด้วย สมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยร่วมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการสมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง “ก้าวสู่การพัฒนาาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และนวัตกรรมบริการทางการแพทย์ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” (Step to Development of Primary Care System and Innovation Medical Health Service “Use One ID Card Smart Hospital”) จัดการประชุมวิชาการฯ ระดับภาค จำนวน ๔ จังหวัด สงขลา นครนายก นครพนม และพิจิตร และประชุมวิชาการฯ ระดับประเทศ ในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินนทบุรีธานี อำเภอเสนา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข “การใช้บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการต่างๆ รวมทั้งการก้าวสู่สังคมดิจิทัลทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชน

ในการนี้สมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณา และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯถึงหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัทธ์ ธรรมวงศา)

นายกสมาคมนายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย บุญมาก

โทร.๐๙-๓๕๖๙-๓๐๐๐

โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ก้าวสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการทางการแพทย์และระบบสุขภาพปฐมภูมิ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่”
(Step to Development of Innovation Medical Health Service and Primary Care System
“Use One ID Card Smart Hospital”)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care service) มีความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมมากขึ้นรวมทั้งสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลลงได้ ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการกำหนดสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข (๕) ให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และกำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ปัจจุบันพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้วนหน้า เป็นสิทธิที่คนไทยกว่า ๔๗ ล้านคน การรักษาพยาบาลที่ผ่านมา ยังพบปัญหาจากการใช้บริการในหลายประเด็น เช่น การใช้สิทธิข้ามเขตกรณีที่ต้องขอใบส่งตัวผู้ป่วย หรือใช้สิทธิบัตรทองได้เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และก้าวสู่สังคมดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ๑๓ ประเด็น โดยเฉพาะการยกระดับ “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ที่มีการนำร่องแล้ว ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส นอกจากนี้จะสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของตนเอง หรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้ว ยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนในจังหวัดที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทั่วประเทศ ผลตอบรับหลังการขับเคลื่อน “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชน ใบเดียวรักษาทุกที่” หลังการดำเนินงานระยะที่ ๑ ใน ๔ จังหวัดนำร่อง ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกของการสร้างระบบนิเวศการให้บริการด้านสุขภาพที่มีหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข หรือที่เรียกว่าหน่วยบริการนวัตกรรมวิถีใหม่เข้ามามีส่วนร่วม เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกพยาบาล ร้านขายยา ฯลฯ ที่เข้าร่วมให้บริการ เกินเป้าหมายที่วางไว้ และระยะที่ ๒ กำลังขยายไปอีก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา

สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีการยกระดับตาม

“นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ให้มีคุณภาพภายใต้รูปแบบใหม่ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ก้าวสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการทางการแพทย์และระบบสุขภาพปฐมภูมิ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” (Step to Development of Innovation Medical Health Service and Primary Care System “Use One ID Card Smart Hospital”) ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีการยกระดับตาม “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”
๒. เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีการยกระดับตาม “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”
๓. เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ในการดำเนินการตาม “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”
๔. เพื่อประกวดผลงานวิชาการดีเด่นระดับประเทศของบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ และตำบล

รูปแบบการประชุม

๑. การบรรยาย การเสวนา และการอภิปรายทางวิชาการ
๒. การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา จำนวน ๕ ประเภท คือ งานวิจัย, งานประจำ, ผลงานวิจัย (R2R), งานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI), นวัตกรรม และเล่าเรื่องด้วยภาพ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
๓. มอบโล่พระราชทานจากพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ดีเด่น โล่รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น และใบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้สนใจทั่วไป

ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคเหนือ	จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคใต้	จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคกลาง	จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	จำนวน ๕,๐๐๐ คน

สถานที่และระยะเวลาจัดประชุม (ระยะเวลาการประชุม ๓ วัน)

ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK HALL
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทรราช เจบี ทาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

องค์กรภาคร่วมจัด

สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สถาบันพระบรมราชชนก
สมาคมหมออนามัย
สมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

งบประมาณ

๑. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การขับเคลื่อนบริการทางการแพทย์การยกระดับตาม “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวคิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริการ และผสมผสานในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน

กำหนดการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๗
 ก้าวสู่การพัฒนาวัตกรรมการบริการทางการแพทย์และระบบสุขภาพปฐมภูมิ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่”
 (Step to Development of Innovation Medical Health Service and Primary Care System

“Use One ID Card Smart Hospital”)

ระหว่าง ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน/รายงานตัว/ติดตั้งผลงาน จัดบูธ ณ ห้องประชุมวิชาการ

ผู้เข้าร่วมและประกวดผลงานวิชาการ นำเสนอห้องประชุมวิชาการ ดังนี้

๑.ประเภทงานวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕ เรื่อง นำเสนอรูปแบบ
 บรรยายและสไลด์ โปสเตอร์ ห้องที่ ๑

๒.ประเภทงานวิจัย นำเสนอรูปแบบ บรรยายประเภทโปสเตอร์ ห้องที่ ๒

๓.ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย (R๒R) นำเสนอรูปแบบบรรยายโปสเตอร์ ห้องที่ ๓

๔.ประเภทงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำเสนอรูปแบบบรรยายประเภท
 โปสเตอร์ ห้องที่ ๓

๕.ประเภทงานนวัตกรรม นำเสนอรูปแบบบรรยายประกอบโปสเตอร์ ห้องที่ ๓

๖.ประเภทเล่าเรื่องด้วยภาพนำเสนอรูปแบบบรรยาย ประเภทโปสเตอร์ขนาด
 A๓ ห้องที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ อาคารหอประชุมใหญ่

พิธีเปิดการประกวดและแสดงผลงานวิชาการ

โดย นายประพันธ์ ไยบุญมี

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

กล่าวรายงาน โดย นายณัฐดนัย สดคมขำ

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง

ประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการวิพากษ์ ประเภทวิชาการทุกประเภท

บรรยายพิเศษ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณค่าภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ”

โดย นายประพันธ์ ไยบุญมี

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกโรค

โดยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” เพื่อสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาและ
 คุณภาพชีวิต

ของประชาชนจากผู้แทนใน ๔ จังหวัด นำร่อง ได้แก่ จ.เพชรบุรี (ภาคกลาง)

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี/ผู้แทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ถ่ายโอน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข)

ดำเนินการโดย

นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู

นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน (สสจ.เพชรบุรี)

นายชนะ โพธิ์ทอง

เลขานุการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย/ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย เขตสุขภาพ ที่ ๔,๕
และ๖ กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อภิปราย “การแพทย์ปฐมภูมิและหน่วยบริการปฐมภูมิกับการลดแออัด ลดรอคอย
ลดป่วย ลดตาย ในหน่วยบริการ”

โดย ผู้ตรวจรายงาน/สาธารณสุขนิเทศก์

นายแพทย์อภิสิทธิ์ บัญประดับ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน/ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แพทย์หญิง สมพิศ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มทอง

ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตที่ ๔ (ผอ.รพ.สต)

ดำเนินการโดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ดร.จำเนียร สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

นวมินทร์ราชินี วังสมบุรณ์

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

พิธีเปิดนิทรรศการสุขภาพ”ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่พึงของคนไทย เพื่อคนไทยทุก
คน โดยประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธ ผลงานวิชาการ ๕ ประเภท

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

พิธีเปิดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคกลาง ชมการแสดง
ต้อนรับ / วิดีทัศน์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง

กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประธาน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กล่าวรายงาน นายณัฐดนัย สดคมขำ

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง

พิธีมอบมอบโล่รางวัล รพ.สต./ สสจ. ดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค และรางวัลแก่ผู้มี
ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประเภทงานวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย งานพัฒนาคุณ

ภาพต่อเนื่อง งานนวัตกรรม งานเล่าเรื่องด้วยภาพ

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

อภิปราย “การพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขใน
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ” โดย

- ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทวิจัย

- ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทงานประจำสู่งานวิจัย
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทงานนวัตกรรม
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทงานเล่าเรื่องด้วยภาพ

ดำเนินรายการ โดย ดร.อำนาจ ทวีชื่น

กรรมการฝ่ายวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ดร.อุทิศ ดวงผาสุข

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

พระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แผนการขับเคลื่อนงานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง
โดย นายณัฐดนัย สดคมขำ

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคกลาง

ปิดการประชุม

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมระบบปฐมภูมิ พื้นที่สุขภาพ
จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น./เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

การแต่งกาย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสื้อฟ้าสาธารณสุข